



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักกิจการครูผญาจารย์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 83374 - 6

ที่ อว 64.1.3/ ๖๓๑

วันที่ 1๘ ตุลาคม 2566

เรื่อง แจ้งข้อมูลเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพิ่มเติม

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการ

ตามที่สำนักกิจการครูผญาจารย์ได้มีบันทึกข้อความที่ อว. 64.1.3/385 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แจ้งข้อมูลเรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นั้น

คณะครูผญาจารย์ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ได้พิจารณาประเด็นตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ออกแนวปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยแจ้งว่าสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีหนังสือถึง สป.อว. โดยส่งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และสป.อว.ได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางปฏิบัติของ วช. ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าตามความในข้อ 5.1.5 (6) ของประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 กำหนดไว้ว่า “หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ” ประกอบกับมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ซึ่งได้เคยพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์แล้ว เห็นควรให้สถาบันอุดมศึกษาอ้างอิงจากคำจำกัดความของการวิจัยในคนและสัตว์ และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้นั้น

คณะครูผญาจารย์พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ขอให้ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้พิจารณาว่าผลงานทางวิชาการของตนเองจำเป็นต้องขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักเกณฑ์หรือไม่ หากไม่จำเป็นก็สามารถดำเนินการได้ แต่หากผู้ขอกำหนดตำแหน่งไม่แน่ใจ ขอให้ทำเรื่องเสนอไปยังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันตามขั้นตอนต่อไป เนื่องจากหากผู้ขอกำหนดตำแหน่งไม่ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน และภายหลังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ เห็นว่าจะต้องดำเนินการขอรับความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการย้อนหลังได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. จรวย บุญยกุล)

ประธานคณะครูผญาจารย์

